



Kế hoạch Mục vụ của Giáo Phận Toronto

Gửi các tín hữu của Giáo Phận Toronto:

Bản tóm tắt Kế hoạch Mục vụ này của Giáo Phận Toronto cho chúng ta cơ hội suy ngẫm về sự sùng đạo Chúa Giê-xu muốn cách chúng ta sống như tông đồ của Ngài.

Kế hoạch Mục vụ của chúng tôi là lời cầu nguyện chân thành, nền tảng cho những nỗ lực của chúng tôi.

Sứ mệnh của chúng tôi là gấp đôi. Sứ mệnh mục vụ (bên trong) của chúng tôi là nuôi dưỡng và củng cố kinh nghiệm đức tin của những tín hữu Công giáo tận tâm, lấy từ gương của Thánh Peter, là người mà Chúa Giê-xu đã phán, “Hãy chăn chiên ta.” Sứ mệnh tông đồ (bên ngoài) của chúng tôi là rao truyền Phúc âm, cả cho tín hữu và người ngoại đạo. Gương mẫu để chúng tôi nỗ lực là Thánh Paul, là người đầu tiên đối mặt với Christ qua sự biến đổi và sau đó truyền rao Ngài khắp thế giới.



Kế hoạch Mục vụ của chúng tôi mời gọi mỗi tín hữu Công giáo trong giáo phận suy ngẫm về vai trò của chúng tôi là người quản lý rất nhiều quà tặng của Chúa, gọi chúng ta đến sự biến đổi sâu sắc bên trong làm cho tâm linh chúng ta rộng lượng, biểu lộ đầy đủ nhất trong sự sẻ chia thời gian và năng lực với những người khác. Chúng ta sống từng giây phút với tấm lòng biết ơn, tìm cách sử dụng hiệu quả tất cả những điều đã được ban cho chúng ta, trong sự phục vụ Chúa và tha nhân.

Chúng tôi lưu tâm đến các chủ đề chính sẽ được đan xen xuyên suốt kế hoạch mục vụ. Để thực hiện công việc một cách hiệu quả, chúng tôi phải bảo đảm rằng chúng tôi: kết ước với gia đình, đặc biệt là thanh thiếu niên; tôn vinh nền văn hóa đa dạng của chúng ta; sử dụng nguồn nhân lực một cách thông minh; và thông tin liên lạc một cách hiệu quả.

Bản tóm tắt này sẽ lấy từ hình ảnh cây nho (Chúa Ki-tô) và cành nho (môn đồ Ngài) trong Kinh Thánh. Năm ưu tiên chính sẽ giúp hướng dẫn chúng ta trong hành trình.

Tôi mời gọi quý vị học biết thêm về “lộ trình” của chúng tôi cho hành trình của chúng ta bằng cách ghé thăm không gian trực tuyến đặc biệt: www.archtoronto.org/pastoral để truy cập kế hoạch mục vụ hoàn chỉnh cùng với nguồn nhân lực và công cụ phản ánh khác.

Tôi vô cùng biết ơn vai trò củng cố cộng đồng của quý vị. Được bảo đảm về lời cầu nguyện của tôi là chúng ta cùng làm việc vui vẻ trong vườn nho của Chúa.

Chân thành trong Chúa Ki-tô,

+ Thomas Card. Collins

Thomas Cardinal Collins
Tổng Giám Mục Toronto



Năm Hưởng dẫn Cốt lõi

Đời sống Giáo xứ

Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm chung ...

– Tông Đồ Công Vụ 2:44

Giáo xứ của chúng ta là ngôi nhà tinh thần là nơi mà chúng ta gặp nhau và gặp Chúa Ki-tô. Kế hoạch của chúng tôi kêu gọi giáo xứ của chúng ta bố trí 225 chỗ ở vui vẻ và mến khách, cho cả những người ở với chúng ta mỗi tuần và những người trở về sau nhiều năm xa nhà. Chúng tôi sẽ tự chuẩn bị với sự quan tâm mỗi tuần cử hành lễ ban phước và khuyến khích mọi người tham gia đầy đủ và tích cực. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các linh mục và phó tế khi họ dẫn đường, và khi được yêu cầu trợ giúp, chúng tôi sẽ đáp lại. Chúng ta cùng nhau thực hiện. Điều quan trọng là chúng ta tôn vinh nhiều giáo xứ đã tham gia các mục vụ và chương trình kết nối cộng đồng hỗ trợ gia đình, nhà thờ trong giáo phận. Chúng ta có thể học hỏi từ gương mẫu tuyệt vời của họ. Xem www.archtoronto.org/parishlife để suy ngẫm về tám mục tiêu được liên kết với “Đời sống giáo xứ”.



Thiên hướng

"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Người bảo các ông. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

– Mátthêu 4:19-20

Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta “quăng lưới” và nhận thức được nơi mà Ngài dẫn chúng ta đi. Chúng tôi cần những linh mục lãnh đạo các giáo xứ của giáo phận, những phó tế hỗ trợ họ, những giáo dân có khả năng hỗ trợ những chức vụ khác nhau và phát triển cộng đồng tôn giáo. Mỗi tín hữu Công giáo có thể là một người ủng hộ thiên hướng, thông qua lời cầu nguyện, sự động viên và lời mời gọi. Chúng tôi nhận biết cần thiết kết hợp các chương trình thành lập chính thức cho chức vụ của chúng tôi để bảo đảm hiệu quả. Chúng tôi cũng không thể quên những linh mục là những người đã trung tín phục vụ trong thời gian dài, bảo đảm họ nhận được sự quan tâm trong tuổi hưu hạ. Cùng nhau, chúng ta có thể thúc đẩy văn hóa thiên hướng trong giáo phận của chúng ta. Xem www.archtoronto.org/vocations để suy ngẫm sáu mục tiêu kết hợp với “Thiên hướng”.





Rao giảng phúc âm cho Xã hội

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. – Máccô 16:15



“Rao giảng Phúc âm mới,” chỉ là diễn đạt, biết ơn niềm vui mà đức tin trong Chúa Ki-tô mang đến cho chúng ta và chia sẻ cho những người khác. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo đảm tiếng nói đức tin được nghe ở nơi công cộng. Chúng tôi tin hơn bao giờ hết thế giới cần phúc âm được rao giảng. Thực tế, chúng tôi cần tăng cường làm chứng nơi công cộng, và cung cấp tiếng nói Công giáo đúng đắn bằng cách làm việc với các trường học, trường đại học và các tổ chức khác. Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ hiện đại để tham gia đối thoại, thông qua phương tiện truyền thông của giáo hội và ngoài giáo hội và các công cụ khác để phục hồi phúc âm và mang đến những công cụ rao giảng phúc âm tác động mạnh mẽ khắp giáo phận chúng ta. Xem www.archtoronto.org/evangelize để suy ngẫm năm mục tiêu kết hợp với “Rao giảng Phúc âm cho Xã hội”.



Tín hữu Công giáo Kết Nối Cộng Đồng trong sự Công bằng và Yêu thương

Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xúc dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân. – Isaia 61:1



Kế hoạch mục vụ thử thách năng lực của chúng ta để làm chứng và phục vụ theo nhiều cách khác nhau và là những người bênh vực cho sự bất công: thông qua sự quan tâm đến những người nghèo và bị đẩy ra bên lề xã hội, những sinh viên trong ký túc xá, những người bị giam cầm, tìm kiếm nơi nương tựa hoặc chịu đau khổ về thể chất hoặc tinh thần. Chúng ta có thể làm tất cả cùng với giáo xứ, nguyên tắc căn bản của đức tin, các tổ chức Công giáo, giáo sĩ tuyên úy và các mục vụ khác nhau. Chúng tôi biết ơn về những việc tốt được thực hiện qua các tổ chức Từ thiện Công giáo và ShareLife, nhưng chúng tôi muốn làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi nghe những từ trong Thánh lễ, “Trong hòa bình, cuộc sống chúng ta làm sáng danh Chúa”. Bằng cách nào chúng ta là bàn tay và khuôn mặt của Chúa Ki-tô trong cộng đồng chúng ta? Xem www.archtoronto.org/outreach để suy ngẫm bốn mục tiêu kết hợp với “Tín hữu Công giáo Kết nối Cộng đồng trong sự Công bằng và Yêu thương”.



Nhà thờ Tượng trưng cho Sứ mệnh của chúng ta

Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

– Êphêsô 2:20-22

Nhà thờ Thánh Michael, nhà thờ chính của giáo phận và, thông qua chức vụ của tổng giám mục, hợp nhất mọi tín hữu Công giáo địa phương dưới sự bảo trợ thiên thượng các tín hữu nhận được sự bảo vệ rất lớn, tổng thiên thần Michael. Là nguyên mẫu của đời sống giáo xứ, nhà thờ sẽ hướng dẫn cách chăm sóc mục vụ và làm chứng đạo. Công việc tiến hành duy tu và sửa chữa nhà thờ sẽ tiếp tục. Chúng tôi cũng có những kế hoạch thú vị để phát triển khu vực gần nhà thờ - “Nhà thờ lớn” – thành nơi tụ họp, thờ phượng và kết nối cộng đồng, thông qua Ca đoàn Trường Thánh Michael, không gian để kết nối với người nghèo, và một trung tâm để tụ họp và dạy học, cũng như mang đến cơ hội tham gia vào thế giới thông qua phương tiện thông tin và nghệ thuật. Ở một thành phố đa văn hóa và các phương tiện thông tin phát triển, Nhà thờ Công giáo phải trở thành cửa ngõ đức tin và rao giảng phúc âm. Xem www.archtoronto.org/cathedral để suy ngẫm bốn mục tiêu kết hợp với “Nhà thờ Tượng trưng cho Sứ mệnh của chúng ta”.



www.archtoronto.org

Tiếp tục Đàm luận

Chúng tôi phấn khởi cam kết với quý vị về kế hoạch mục vụ của chúng tôi. Xem trực tuyến để suy ngẫm về “lộ trình” hoàn chỉnh cùng với rất nhiều công cụ khác giúp chúng tôi trên hành trình. Đã có nhiều điều tuyệt vời xuất hiện trong các nhà thờ của chúng tôi – chúng tôi muốn tôn vinh và dựa trên nền tảng đó, nhận thức rằng có nhiều điều nữa cần được thực hiện. Đây là cách quý vị có thể trợ giúp:

- Tham gia vào giáo xứ địa phương – phụng sự tại bàn thờ Chúa chúng ta hoặc tại giáo xứ địa phương của quý vị, trở thành người đọc kinh, thành viên ca đoàn hoặc người đi thăm viếng. Chúng tôi khuyến khích mỗi tín hữu Công giáo nhận thức được mối quan tâm ở địa phương quý vị.
- Xem www.archtoronto.org/pastoral và gửi phản hồi của quý vị về kế hoạch mục vụ. Quý vị thấy điều này bày tỏ ra trong đời sống của chính quý vị như thế nào? Giáo xứ của quý vị làm tốt điều gì? Nơi nào còn gặp sự cản trở?
- Cầu nguyện – chúng tôi đòi hỏi mỗi tín hữu Công giáo trong giáo phận dâng lời cầu nguyện cho tất cả những tội lỗi của Chúa Ki-tô là những người hàng ngày làm việc trong vườn nho. Chúng ta dựa vào nhau để hỗ trợ tinh thần kế hoạch mục vụ và giúp nhận biết các bước phía trước, cả ở địa phương và giáo phận. Chúng tôi giao phó cho Đức mẹ Ma-ria, Mẹ Thiên Chúa, và mong người cầu nguyện rằng chúng ta là môn đệ trung tín của Chúa Giê-xu.

 twitter.com/archtoronto

 facebook.com/archtoronto

Kế hoạch Mục vụ của Giáo Phận Toronto



Các phân cốt lõi của kế hoạch mục vụ sẽ đẩy mạnh các mục tiêu quan tâm và kết nối cộng đồng của chúng ta. Khi chúng ta suy ngẫm về những mục tiêu này, đây là lời cầu nguyện của chúng ta cho kế hoạch này sẽ giúp ích cho đời sống của mỗi tín hữu Công giáo trong giáo phận của chúng ta:



Đời sống Giáo xứ

Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm chung ... – Tông Đồ Công Vụ 2:44

- (i) Cử hành Lễ Ban Thánh thể vào Chúa Nhật với sự tham gia đầy đủ, có ý thức và tích cực của giáo dân
- (ii) Cơ hội để cầu nguyện, hình thành và làm phong phú tâm linh
- (iii) Cuộc sống cộng đồng giáo dân mang đến sự vui vẻ, lòng mến khách & kết nối cộng đồng
- (iv) Lãnh đạo mục vụ giỏi trong giáo dân đẩy mạnh các vai trò khác nhau và hợp tác của mục vụ
- (v) Quản trị mục vụ hiệu quả – cơ cấu & và các ủy ban trong giáo xứ đẩy mạnh chức năng quản lý và bảo đảm trách nhiệm
- (vi) Hỗ trợ gia đình, nhà thờ trong nội bộ
- (vii) Cam kết đổi mới cách rao giảng phúc âm – dạy giáo lý & hình thành đức tin
- (viii) Một bằng chứng rõ ràng cho sứ mệnh tông đồ – kết nối chức vụ và mục vụ



Thiên hướng

"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Người bảo các ông. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. – Máttêu 4:19-20

- (i) Cầu nguyện cho thiên hướng
- (ii) Khuyến khích thiên hướng cho chức vụ được phong và sống đạo
- (iii) Thúc đẩy vai trò mục vụ không chuyên trong giáo dân và chức vụ giáo phận
- (iv) Hợp nhất các chương trình về nhận thức và hình thành cho chức vụ được phong tại Dòng Thánh Augustine
- (v) Củng cố các chương trình hình thành và huấn luyện cho người không chuyên
- (vi) Bảo đảm tiếp tục phát triển đội ngũ các lãnh đạo mục vụ thông qua các chương trình của giáo sĩ và người không chuyên



Rao giảng phúc âm cho Xã hội

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. – Máccô 16:15

- (i) Phối hợp với các tổ chức giảng dạy Công giáo để củng cố bằng chứng trí tuệ của giáo hội trong nền văn hóa của chúng ta
- (ii) Tiếp tục hợp tác giữa các giáo phận, giáo xứ, các trường Công giáo của chúng ta và những học sinh theo học ở các trường không thuộc giáo hội
- (iii) Phối hợp với các tổ chức giảng dạy Công giáo để đẩy mạnh việc giáo dục, dạy giáo lý và hình thành đức tin và sự thiêng liêng cho mọi người trong tất cả các lĩnh vực của xã hội.
- (iv) Phối hợp với phương tiện truyền thông Công giáo và các cơ quan truyền thông để tham gia giáo dục qua phương tiện truyền thông và các sáng kiến thông tin liên lạc xã hội
- (v) Phối hợp trong sự triển khai việc thành lập và huấn luyện những người tham gia vào tông đồ trí tuệ, thông tin liên lạc và phương tiện truyền thông xã hội





Tín hữu Công giáo Kết Nối Cộng Đồng trong sự Công bằng và Yêu thương

Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xúc dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân. – Isaia 61:1

- (i) Bảo đảm những sáng kiến kết nối cộng đồng trong sự công bằng và yêu thương hiệu quả thông qua các tổ chức từ thiện công giáo
- (ii) Mang đến mục vụ, giáo sĩ tuyên úy và sự chăm sóc có hiệu quả
- (iii) Thúc đẩy sự ủng hộ công bằng xã hội có hiệu quả
- (iv) Củng cố những sáng kiến kết nối cộng đồng của giáo xứ thông qua sự phối hợp rộng lớn hơn với giáo phận



Nhà thờ Tượng trưng cho Sứ mệnh của chúng ta

Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. – Êphêô 2:20-22

- (i) Khôi phục và làm nổi bật nét đẹp kiến trúc Nhà thờ Thánh Michael
- (ii) Phát triển Nhà thờ & nhà thờ lớn thành một nơi tụ họp, thờ phượng và kết nối cộng đồng
- (iii) Phối hợp với hội đồng quản trị trường Công giáo & Ca đoàn Trường Thánh Michael
- (iv) Phục hồi nhà thờ & Nhà thờ lớn như một trung tâm rao giảng phúc âm



Lời cầu nguyện chân thành . . .

Sứ mệnh Mục vụ của chúng ta

Sứ mệnh Tông đồ của chúng ta

Đời sống giáo xứ

Thiên hướng

Tín hữu Công giáo Kết nối Cộng đồng trong sự công bằng và yêu thương

Rao giảng phúc âm cho xã hội

Nhà thờ tượng trưng cho sứ mệnh của chúng ta

Kết ước với gia đình, đặc biệt là thanh thiếu niên

Tôn vinh nền văn hóa đa dạng của chúng ta

Sử dụng nguồn nhân lực một cách thông minh

Thông tin liên lạc một cách hiệu quả

...Hướng đến sự tận hiến

